

ชีวิตคริสตชนเป็นชีวิตที่เป็นหมู่คณะ

เป้าหมายของการเป็นลูกศิษย์ของพระเยซูเจ้าคือการประกาศว่าพระเยซูเป็นพระผู้ช่วยให้รอดและร่วมสร้างพระอาณาจักรของพระองค์ พระองค์ได้ให้วิธีการแก่บรรดาศิษย์โดยให้ดำรงชีวิตเป็นหมู่คณะ (ยน13:34) พระองค์เน้นให้พวกเขาเป็นหนึ่งเดียวกันเมื่อรวมกลุ่มกัน (ยน17:21) การเป็นลูกศิษย์ที่แท้จริงของพระเยซูจึงไม่ใช่เรื่องส่วนตัว โดยการทำให้เป็นคนดีไม่เบียดเบียนใครเท่านั้น แต่จำเป็นต้องร่วมเจริญชีวิตกับลูกศิษย์คนอื่นๆ เพราะโลกจะได้เชื่อว่าพระเยซูเป็นพระเจ้าแท้โดยอาศัยการเจริญชีวิตร่วมกันของบรรดาศิษย์แบบพวกเรา

เราสามารถร่วมเจริญชีวิตกับคนรอบข้างในหลายรูปแบบเช่นการรวมตัวกันของบรรดาคริสตชนในละแวกบ้าน (วิถิชุมชนคริสตชนย่อย) การร่วมเป็นสมาชิกในองค์กรคาทอลิก เช่น กลุ่มเยาวชน กลุ่มผู้สูงอายุกลุ่มนักศึกษาคาทอลิก กลุ่มเวชบุคคล กลุ่มนักธุรกิจคาทอลิก หรือในองค์กรพระพรพิเศษ เช่น คณะเซอร์วิซ์ คณะพลมารี คณะอัสวินศีลมหาสนิท คณะวินเซนต์เดอปอล กลุ่มพระเมตตา ฯลฯ พระศาสนจักรมีกลุ่มต่างๆ เพื่อรองรับการเข้าร่วมเจริญชีวิตกับผู้อื่นมากมายและหลากหลาย เราสามารถเลือกตามความต้องการและความถนัดของเรา แต่ทั้งนี้มิใช่ความดีของตัวเองเราเอง แต่เพื่อบรรดาศิษย์ของพระคริสตเจ้าจะได้ใช้ชีวิตร่วมกันในการทำภารกิจที่พระอาจารย์มอบหมายให้

ด้วยเหตุนี้ คริสตชนควรมีกลุ่มหรือองค์กรสังกัดเพื่อเป็นโอกาสให้เราได้เจริญชีวิตร่วมกับคริสตชนคนอื่นๆ ถึงแม้ทุกคนจะเป็นสมาชิกในวิถิชุมชนคริสตชนย่อยโดยศีลล้างบาปแล้วก็ตาม และเป็นหน้าที่ของเราที่ต้องพยายามสนับสนุนให้คริสตชนได้สังกัดในกลุ่มหรือองค์กรที่พระศาสนจักรรับรอง เพราะชีวิตคริสตชนเป็นชีวิตที่เป็นหมู่คณะนั่นเอง

คำถามเพื่อการไตร่ตรอง

1. พระเจ้าเรียกให้ฉันเป็นศิษย์แท้เพื่ออะไร?
2. เราจะมีชีวิตกลุ่มร่วมเจริญชีวิตกับคริสตชนอื่นได้อย่างไรบ้าง?

อ่านพระวาจาของพระเจ้า

กจ 2:42-47

ชีวิตของคริสตชนกลุ่มแรก

⁴²คนเหล่านั้นประชุมกันอย่างสม่ำเสมอเพื่อฟังคำสั่งสอนของบรรดาอัครสาวก ดำเนินชีวิตร่วมกันฉันพี่น้อง ร่วม “พิธีบิขนมปัง” และอธิษฐานภาวนา ⁴³พระเจ้าทรงบันดาลให้บรรดาอัครสาวกทำปาฏิหาริย์และเครื่องหมายอัศจรรย์เป็นจำนวนมาก ทุกคนจึงมีความยำเกรง

⁴⁴ผู้มีความเชื่อทุกคนดำเนินชีวิตร่วมกันและมีทุกสิ่งเป็นของส่วนรวม ⁴⁵เขาขายที่ดินและทรัพย์สินอื่นๆ แบ่งเงินให้ทุกคนตามความต้องการ

⁴⁶ทุกๆ วัน เขาพร้อมใจกันไปที่พระวิหารและไปตามบ้านเพื่อทำพิธีบิขนมปัง ร่วมกินอาหารด้วยความยินดี และเข้าใจกัน ⁴⁷เขาทั้งหลายสรรเสริญพระเจ้า เพิ่มขึ้นทุกวัน

(ให้ท่านเงียบสักครู่หลังการอ่านพระวาจา)

ไตร่ตรองพระวาจา

1. ให้เลือกวลี/ ประโยค/ ข้อความที่ประทับใจ
2. อะไรคือความท้าทายในการร่วมกลุ่มคริสตชนในชีวิตของท่าน

การนำไปปฏิบัติ

เราจะร่วมทำกิจกรรมกับเพื่อนๆ อย่างไร เพื่อประกาศตัวเป็นศิษย์พระคริสต์